

รายละเอียดพื้นที่ โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

ความเป็นมา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา) จะดำเนินการประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในโครงการป่าในเมือง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ พื้นที่ คือ (๑) โครงการป่าในเมือง “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง” (๒) โครงการป่าในเมืองโคกไร่ และ (๓) โครงการป่าในเมือง “เขาคอหงส์” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการป่าในเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

(๑) โครงการป่าในเมือง “สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง” ดำเนินการโดยสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง เดิมชื่อสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖๐ พรรษา โดยใช้พื้นที่โครงการไร่นาสวนผสมควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๖๒ ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้โอนให้กรมป่าไม้ ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้ประกาศเป็นโครงการป่าในเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ลักษณะการจัดแบ่งการใช้พื้นที่ ประกอบด้วย เส้นทางชมธรรมชาติระหว่างสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขา - วนอุทยานควนเขาวัง และโครงการสวนป่าล้อมเทิดพระเกียรติฯ ระยะทางประมาณ ๘.๕ กม. จุดพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(๒) โครงการป่าในเมืองโคกไร่ พื้นที่ดำเนินการบริเวณบ้านโคกไร่ หมู่ ๘ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นป่าตามพระบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พื้นที่ ๒๗ ไร่ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๘ (สงขลา) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (สงขลา) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ระหว่างดำเนินขอโครงการป่าในเมือง ลักษณะการจัดแบ่งการใช้พื้นที่ประกอบด้วยบริเวณจุดพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการซ่อมแซมทาสีราวทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งสองข้าง ซ่อมแซมหลังคาและโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

(๓) โครงการป่าในเมือง “เขาคอหงส์” พื้นที่ดำเนินการเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลคอหงส์ และตำบลทุ่งใหญ่ พื้นที่ประมาณ ๑๓ ตารางกิโลเมตร (๘,๑๒๕ ไร่) พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดำเนินการโดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) กรมป่าไม้ และมีพื้นที่จำนวน ๗ ไร่ ซึ่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ได้รับมอบจากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด องค์ประกอบของพื้นที่ ประกอบด้วย พระพุทธมลcolmหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลท้าวมหาพรหม กระเช้าลอยฟ้า สวนสาธารณะ ลานออกกำลังกาย เส้นทางสำหรับเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อยู่ระหว่างดำเนินขอโครงการป่าในเมืองยังไม่ได้ประกาศ และยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการทั้งพื้นที่หรือไม่